

HÀ GIANG

Xây dựng sản phẩm OCOP cho mít dai vàng

Là địa phương có cây mít dai vàng truyền thống chất lượng cao song lại chưa khẳng định được thương hiệu, chưa có nhiều người biết đến, vì vậy xã Hà Giang (Đông Hưng) đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng mít dai vàng thành sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho người trồng.



Mít dai vàng đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình bà Bùi Thị Hương, thôn An Đống, xã Hà Giang.

Từ đây bà Bùi Thị Hương, thôn An Đống, xã Hà Giang chỉ trồng vài cây mít truyền thống của địa phương. Sau thấy hiệu quả kinh tế cao, bà lắp ao trồng thêm hàng

chục cây nữa. Đến nay, vườn nhà bà có trên 20 cây mít, đều đã cho quả ngọt. Bà Hương chia sẻ: Cây mít nhiều tuổi nhất trong vườn của gia đình đã trên 15 năm. Bình quân mỗi

cây cho 20 - 40 quả, quả to nhất nặng 12kg. Tôi nay đã 86 tuổi không làm được việc gì ra tiền, may có vườn mít, mỗi vụ cũng thu được gần 10 triệu đồng. Cây mít để trồng, không mất nhiều

công chăm sóc, trồng một lần thu hoạch hàng chục năm, là loại quả sạch. Đặc biệt, mít dai vàng của địa phương rất chất lượng, ruột vàng, mùi dày, ngọt, vì vậy mọi người hay đến tận vườn mua để làm quà biếu người thân, bạn bè. Tôi mong sản phẩm mít dai vàng của Hà Giang sớm được công nhận sản phẩm OCOP để nhiều người biết, thường thức, đồng thời nâng cao giá trị, thu nhập cho người trồng.

Mong muốn của bà Hương cũng là mong muốn của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Hà Giang. Bởi trước đây các gia đình chỉ trồng một vài cây mít lấy quả ăn nhưng do nhu cầu ngày càng nhiều của người tiêu dùng, nhiều gia đình đã cải tạo vườn tạp, lắp ao, chuyển đổi những diện tích cấy lúa kém hiệu quả để trồng mít. Đến nay, diện tích trồng mít của toàn xã trên 40ha, tăng gần 10ha so với năm 2020. Đồng chí Chu Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để mở rộng diện tích trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm mít dai vàng bản địa, xây dựng mít dai vàng thành sản phẩm đặc thù địa phương, xã Hà Giang đã quy hoạch 10,7ha để trồng mít. Hiện đã có một số hộ trong vùng quy hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mít. Xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ trong vùng quy hoạch không trồng mít đối rườm rà các hộ có nhu cầu. Đặc biệt, xã đã thành lập HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang để sản xuất, cung ứng giống mít dai vàng

chất lượng cho thị trường; hướng dẫn các chủ vườn về kỹ thuật trồng, chăm sóc để mít ra nhiều quả, phân bố đều trên các cành, quả to, ngon; phối hợp với các đơn vị chế biến, tiêu thụ sản phẩm mít dai vàng... Bên cạnh đó, xã tập trung hoàn thiện thủ tục để nghị tỉnh sớm công nhận mít dai vàng là sản phẩm OCOP 3 sao.

Dù diện tích trồng mít dai vàng của xã đã tăng đáng kể, có một số hộ trồng nhiều, thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/năm, song cơ bản các hộ vẫn trồng tự phát, tự nhân giống, vì vậy chất lượng cây, quả chưa theo yêu cầu. Năm 2021, xã giao cho một số cá nhân có kinh nghiệm lựa chọn ươm 1.000 cây mít dai vàng giống cung cấp cho bà con trồng, song vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Để góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương, HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang ngay sau ra đời đã tập trung tuyển chọn cây đầu dòng để lấy hạt nhân giống mít cung cấp cho bà con. Ông Bùi Duy Thủ, Giám đốc HTX cho biết: Trước khi thành lập HTX, chúng tôi đã đưa 6 mẫu mít dai vàng lên Viện Nghiên cứu rau quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích, Viện đánh giá rất cao về chất lượng của mít dai vàng Hà Giang. HTX cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn, công nhận 7 cây mít đầu dòng của các hộ, hợp đồng thu mua quả từ các cây mít đầu

dòng và các cây mít có trái đạt tiêu chuẩn, lựa chọn kỹ từng hạt, mua đất về ươm, làm bầu gieo giống theo hướng dẫn của các sở. Đến nay, HTX đã nhân giống được gần 5 vạn cây. Dự kiến sau 5 tháng sẽ xuất bán cây giống cho bà con trồng. Khi cây có quả sẽ được dán tem thương hiệu của HTX, được HTX đứng ra bao tiêu sản phẩm. Mít dai vàng cũng như các giống mít ta chỉ cho thu hoạch vài tháng trong năm, quả mít khi chín phải ăn luôn mới ngon, vì vậy HTX đang nghiên cứu, đầu tư mua máy móc để làm mít sấy vừa giúp bà con tiêu thụ sản phẩm khi trồng mít thành cây hàng hóa vừa giúp người tiêu dùng có mít dai vàng ăn quanh năm, tiện lợi khi mang ra tỉnh ngoài biểu, tặng... Hiện nay, HTX đang tạo việc làm cho 10 lao động địa phương với thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lương Đống cho biết: Với mong muốn được cùng chung tay xây dựng thương hiệu cho mít dai vàng của địa phương, dù đã có tuổi tôi vẫn tham gia cùng HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang nhân giống mít quý của xã, cũng là có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Cùng với sản phẩm phát lộc Minh Tân (OCOP 4 sao), hồng xiêm Lô Giang (OCOP 3 sao), mít dai vàng khi được công nhận sản phẩm OCOP sẽ đưa nâng sản đặc thù địa phương thành đặc sản có giá trị cao, tạo điều kiện cho nông nghiệp Đông Hưng phát triển.

THU HIỀN

Hiệu quả từ nuôi hàu nước lợ

Chỉ cần thả giống, không phải cung cấp thức ăn, khoảng 10 tháng có thể thu hoạch, đó là mô hình nuôi hàu nước lợ của anh Tạ Văn Thiết, xã Nam Phú (Tiền Hải).

Chúng tôi về thăm mô hình nuôi hàu của anh Thiết - mô hình nuôi hàu thành công của huyện Tiền Hải với thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Để có được thành công ngày hôm nay, anh

Thiết đã dành nhiều thời gian tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật tại các mô hình nuôi hàu ở Quảng Ninh. Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, năm 2018 anh bắt tay vào thử nghiệm

nuôi hàu với 200 bè, số vốn đầu tư 8 tỷ đồng tại vùng cửa Ba Lạt, xã Nam Phú - nơi sông Hồng đổ ra biển. Ngay năm đầu áp dụng nuôi hàu anh Thiết đã thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Thành công bước đầu, anh tiếp tục đầu tư, mở rộng thêm khu nuôi hàu giống đến nay lên đến 500 bè với số lượng hàu giống trên 25 vạn con. Anh Thiết chia sẻ: Với mong muốn phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, tôi chọn khu vực cửa Ba Lạt để xây dựng mô hình nuôi hàu nước lợ. Vùng cửa Ba Lạt có điều kiện thuận lợi để nuôi hàu như các yếu tố môi trường nước phù hợp và nguồn thức ăn tự nhiên cho hàu cũng khá phong phú. Đặc biệt, điều kiện rất thích hợp cho hàu phát triển, tăng trưởng nhanh. Hàu là nhóm nhuyễn thể rất dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, thức ăn dựa vào nguồn sinh vật tảo có sẵn trong nước nên không phải tốn chi phí thức ăn. Cái lợi của nuôi hàu mang lại cả về kinh tế và môi trường,

không tốn kém thức ăn như nuôi tôm, cá. Nghề nuôi hàu cũng có năm lãi, năm lỗ nhưng năm nào thu hoạch ít cũng không lo mất vốn. Nuôi hàu có 2 thời điểm lấy giống là giai đoạn tháng 3 - 4 và tháng 8 - 9 âm lịch. Ở giai đoạn này, ấu trùng hàu sống phụ du, người nuôi chỉ cần làm giá thể để con giống bám vào. Lúc đó, hàu non chỉ nhỏ như hạt đỗ, nuôi thêm 10 tháng là thu hoạch. Nuôi hàu theo phương pháp nuôi treo giàn nổi trên mặt nước, sau đó dùng cước chuyên dụng để cột cố định hàu giống, mỗi dây thường nuôi 10 con, treo mỗi dây cách nhau 30cm. Cách nuôi này vừa dễ chăm sóc, theo dõi mức độ phát triển hàng ngày của con hàu và khi khai thác cũng thuận lợi. Nuôi hàu nước lợ lớn nhanh, tỷ lệ thịt nhiều, giàu dinh dưỡng, chất lượng thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng. Ngoài ra, mô hình nuôi hàu của anh Thiết cũng tạo việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Văn Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho biết: Mô hình nuôi hàu của anh Thiết là mô hình đầu tiên tại xã Nam Phú nổi tiếng, huyện Tiền Hải nói chung. Trong tình hình điều kiện nguồn lợi đánh bắt hải sản ngày càng khan hiếm, việc phát triển nuôi hàu góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Nuôi hàu là hướng đi mới, bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, hàu là đối tượng ăn lọc, thức ăn cung cấp cho hàu chủ yếu từ nguồn nước tự nhiên nên nuôi hàu góp phần cải thiện môi trường nước tại khu vực nuôi. Tuy nhiên, để mô hình nuôi hàu phát triển bền vững và nhân rộng phải sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng; quy hoạch vùng nuôi theo đúng quy định... Hiện nay, xã Nam Phú đang khuyến khích các hộ dân đa dạng hóa trang nuôi trồng thủy hải sản để phát triển kinh tế hộ gia đình.

MẠNH THẮNG



Mô hình nuôi hàu của anh Tạ Văn Thiết tạo việc làm cho 25 lao động địa phương.

Anh Huynh "gỗ"

Từ xưởng mộc nhỏ của gia đình, với đam mê và sự năng động, anh Nguyễn Văn Huynh, thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận (Vũ Thư) đã phát triển đưa xưởng trở thành một trong những cơ sở cung cấp gỗ nguyên liệu thô và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ có quy mô lớn.

Ông nội và bố của anh Huynh đều là thợ mộc nên từ nhỏ anh đã được dạy cách cầm cưa, bào, đục hay cách phân biệt từng loại gỗ. Tình yêu nghề mộc đến với anh tự nhiên và gắn gũi, trở thành đam mê lúc nào không hay. Nuôi một ước nói nghề cha ông nhưng cầu tiến hơn, ở tuổi 18, anh quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh để học nghề mộc chuyên nghiệp, bán bản. Anh vừa trực tiếp học,

khéo léo đã giúp những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của anh làm ra ngày càng tinh xảo, sắc nét hơn, tạo niềm tin và thu hút nhiều khách hàng gần xa. Năm 2016, anh Huynh quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đồ gỗ của gia đình. Tại thôn nhà, anh xây dựng nhà xưởng gần 400m² và đầu tư đồng bộ máy móc hiện đại phục vụ sản xuất gỗ như máy cắt gỗ CNC công nghệ cao của Nhật Bản trị giá hơn 3 tỷ đồng, máy đục, máy cưa, cưa cầu, ô tô... Từ tầm lý "thâm đồ" ban đầu và khách hàng chủ yếu là bà con trong thôn, xã, đến nay cơ sở của anh được khách hàng ở các tỉnh, thành phố lớn tìm đến với nhiều đơn hàng có trị giá 500 - 700 triệu đồng trở lên.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ gỗ nguyên liệu của các xưởng mộc rất lớn trong khi nguồn cung khó khăn, năm 2018, anh Huynh mạnh dạn vay mượn vốn, thuê mặt bằng, đầu tư xây dựng thêm một cơ sở buôn bán, chế biến gỗ nguyên liệu thô tại xã Song An. Anh nhập các loại gỗ từ nước ngoài, chủ yếu là châu Phi và châu Âu như gỗ gõ đỏ, lim, lát, sồi... sau đó chế biến thô cung cấp cho các cơ sở sản xuất gỗ trong và ngoài tỉnh, tạo doanh thu gần 100 tỷ đồng/năm. Với sản lượng tiêu thụ hàng nghìn mét khối gỗ mỗi năm, cơ sở của anh trở thành một trong những đầu mối cung cấp gỗ nguyên liệu thô lớn trong tỉnh. Mỗi ngày anh Huynh như con thoi chạy đi chạy lại, có mặt tại 2 cơ sở để quản lý, sắp xếp công việc, trực tiếp chỉ bảo kỹ thuật cho công nhân. Ngoài thu nhập tiền lãi cho gia đình, anh còn tạo việc làm

thường xuyên cho 12 lao động với thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng/người/tháng và khoảng 20 lao động thời vụ dịp cuối năm. Mặc dù rất bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh nhưng anh Huynh là đảng viên, đoàn viên tiêu biểu, luôn tích cực trong mọi hoạt động của đoàn, của thôn, xã. Đặc biệt, 8 năm liền anh là Ủy viên Ban Chấp hành và Phó Bí thư Đoàn xã, là cán bộ đặc lực cho các phong trào của tuổi trẻ quê hương. Hiện anh không trực tiếp tham gia tổ chức đoàn nhưng vẫn luôn nhiệt tình hỗ trợ, ủng hộ các phong trào của chính quyền, đoàn thể. Đặc biệt, anh luôn truyền lửa, khuyến khích, tạo cơ hội cho thanh niên địa phương mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Anh Nguyễn Văn Bình, thôn Việt Tiến, xã Việt Thuận chia sẻ: Tôi đi lao động ở nước ngoài về, đang loay

hoay chưa biết làm gì để mưu sinh thì anh Huynh động viên, định hướng, đào tạo một số kỹ thuật nghề mộc cho tôi. Tôi đây, sau khi nắm chắc nghề, tôi có thể làm việc tại xưởng, có việc làm, thu nhập khá, ổn định ngay tại quê hương. Tôi rất phấn khởi và biết ơn anh Huynh. Vượt hành trình dài đầy gian khổ để vươn lên lập nghiệp thành công, anh Nguyễn Văn Huynh đã khẳng định được năng lực,

bản lĩnh của người thanh niên nông thôn trong giữ gìn, phát huy nghề truyền thống của cha ông và có thể làm giàu ngay tại quê nhà.

QUỲNH LƯU



Anh Nguyễn Văn Huynh (người ngoài cùng bên trái) vượt khó vươn lên lập nghiệp, làm giàu ngay tại quê hương.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2022

Cản trở hoạt động tố tụng bị phạt tiền đến 80 triệu đồng

Pháp lệnh số 02/2022/JBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng có hiệu lực từ ngày 1/9/2022. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân là 40 triệu đồng, của tổ chức là 80 triệu đồng.

Đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, Pháp lệnh quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng.

Từ ngày 1/9, giá hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin

Từ ngày 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành.

Trong đó, bổ sung điểm đ khoản 3, Điều 11: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về: Tên hàng hóa, cân nặng (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân/số thẻ căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Có hiệu lực từ ngày 12/9/2022, Nghị định số 49/2022/NĐ-CP, ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định từ thời điểm 6 trường hợp.

Quy định mới về chế độ trợ cấp người có công

Có hiệu lực từ ngày 5/9/2022, Thông tư số 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý.

Thông tư nêu rõ, 2 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, thực hiện trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần đối với người tham gia chấp tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg...

Hướng dẫn quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Thông tư số 55/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2022.

Thông tư này hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về 24 quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng với 23 đối tượng, trường hợp khác nhau. (theo chinphu.vn)